

เจาะชุมชนปัญญาเยี่ยมสถาน

ศึกษา กับการศึกษา



25 ปี มฟล.สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการสถาปนาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐตาม พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541 ที่ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ปัจจุบันมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง ดำรงตำแหน่งนายกสภามฟล. และ ศศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ศศ.ดร.มัชฌิมา เปิดเผยว่า ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาครบถ้วน ทั้งการผลิตบัณฑิตการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ และการบริการสุขภาพ โดยยึดหลัก **New Different Better** ทำในสิ่งใหม่ แตกต่าง และดีกว่า ทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ให้มี Growth mindset, Life-long learners และ Well-being skills เนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันต้องการกำลังคนที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง โดยมีกรอบความคิดแบบเติบโตที่ต้องมีความเชื่อว่าจะสามารถหรือศักยภาพพัฒนาได้ และคนที่จะทำทันความเปลี่ยนแปลงจะต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

อธิบดีมฟล.กล่าวด้วยว่า มฟล.มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนที่เป็นพลเมืองโลก ที่มีความเก่ง มีความรู้คู่ความดี และมีความสุข และการวิจัยเพื่อสร้างคุณค่า มุ่งหวังการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการดำเนินงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง บูรณาการทุนวิชาการกับ

ทุนท้องถิ่น บริการวิชาการให้สังคมและชุมชน สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ผ่านบริการด้านสุขภาพโดยศูนย์การแพทย์ มฟล. และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างคุณค่าเพิ่มในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับการพัฒนาด้านกายภาพ ศศ.ดร.มัชฌิมา กล่าวว่า มฟล.ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติ รวบรวมพืชที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่



ศ.พิเศษ ดร.วันชัย สิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามฟล. โดยมี ศศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทูตานุทูต ร่วมพิธี.

เกี่ยวข้องกับให้กับประชาชน อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครบวงจรในพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานยุคใหม่

“The University for Well-being and Sustainable Future”

เป็นเป้าหมายที่ มฟล.จะมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” ศศ.ดร.มัชฌิมา กล่าว.